

กลยุทธ์: ลงซื้อ ขึ้นขาย

SET INDEX

ปิด (จุด)	1,525.67
การเปลี่ยนแปลง (จุด)	-2.87
% การเปลี่ยนแปลง	-0.19
มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท)	24,673
แนวรับ (จุด)	1,520 / 1,500
แนวต้าน (จุด)	1,530 / 1,541
ณ เวลา 12.55 น.	



ตลาดช่วงเช้า:

ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน หลังจีนรายงานตัวเลขส่งออกครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่ SET ยังคงทำได้เพียงพยายามติดตัวขึ้น ก่อนที่จะทรุดตัวลงในที่สุด เมื่อหุ้นคอมเมอร์ส ไฟแนนซ์ และธนาคารเผชิญแรงขายกดดัน อีกทั้งตลาดจะเลือกลงทุนเป็นรายตัวเท่านั้น ซึ่งมีผลให้ดัชนีอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับ 1,520 จุดอีกครั้ง แต่ Volume ซื้อขายเบาบางต่อเนื่อง

ตลาดช่วงบ่าย:

ดัชนีไม่ได้มีปัจจัยลบหรือบวกภายในอะไรใหม่เข้ามา โดยประเด็นของ Fund Flow ไหลออก กบการเมืองที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นลำบาก ดังที่ดัชนีติดขึ้นแล้ว จะเจอขายขวางอยู่ในด้านบนเป็นประจำ จึงมีความเป็นไปได้ที่ดัชนีอาจอิงกับปัจจัยภายนอกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีลงมาใกล้แนวรับ 1,520 จุด ก็ต้องระวังการปรับฐาน แต่เรายังคงคาดว่าดัชนีในบ่ายนี้จะสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ รวมไปถึงดัชนีจะมีการแกว่งตัว Sideways ต่อไป

มุมมองวิเคราะห์ทางเทคนิค

INSET	AMA
ปิด 2.32 บาท +0.02 บาท (+0.87%)	ปิด 4.44 บาท +0.02 บาท (+0.45%)
ราคาทำได้เพียงแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบแคบ ๆ แต่ด้วย RSI ที่มี Bullish Divergence จึงคาดว่าราคาจะอ่อนลงจำกัด และจะสามารถเด็งตัวขึ้นได้	นับตั้งแต่ราคาย่อตัวลง ราคาที่ไม่ได้เด็งตัวกลับขึ้นมา และด้วย RSI ที่มีสัญญาณบวก ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของราคา ดังนั้นถ้าราคาไม่หลุดแนวรับ 4.40 บาท Technical Rebound จะเกิดขึ้นตามมา
คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร แนวรับ: 2.30 / 2.18 บาท แนวต้าน: 2.46 / 2.66 บาท	คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร แนวรับ: 4.40 / 4.16 บาท แนวต้าน: 4.62 / 4.86 บาท

News Update

- สำนักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกของจีนร่วงลง 7.5% ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกชะลอตัวลงซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยอดส่งออกเดือน พ.ค. ยังร่วงลงรุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์คาดว่าชะงักลงเพียง 0.4% ส่วนยอดนำเข้าเดือน พ.ค. ลดลง 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 8% และเป็นการปรับตัวลงน้อยกว่าในเดือน เม.ย. ที่ลดลง 7.9% ทั้งนี้ การส่งออกที่ทรุดตัวลงอย่างหนักส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าลดลง 16.1% สู่ระดับ 6.581 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 และชะลอตัวลงจากยอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. ซึ่งอยู่ที่ 9.02 หมื่นล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่า เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ ที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนั้น อาจจะส่งผลให้การส่งออกของจีนถูกกดดันอย่างหนักในปี นี้ เนื่องจากยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าจีนรายใหญ่นั้น เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือน พ.ค. 66 (สำรวจระหว่างวันที่ 22-31 พ.ค. 66) พบว่า ดัชนี ICI ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 77.70 ปรับลดลง 26.8% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ "ซบเซา" เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน นักลงทุนมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาของภาคท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการเมืองหลังการเลือกตั้ง รองลงมาคือการพัฒนาของเศรษฐกิจในประเทศ และการเก็บภาษีตลาดทุน (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์สรายงานเมื่อวันอังคาร (6 มิ.ย.) ว่า สหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาคำสั่งห้ามประเทศสมาชิกใช้บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเครือข่าย 5G ซึ่งรวมถึงบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีของจีนรายงานระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นใน EU ว่า รัฐบาลของบางประเทศดำเนินการล่าช้าเกินไปในเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ ในปี 2563 EU ระบุว่า ประเทศสมาชิกสามารถจำกัดหรือตัดผู้จำหน่ายระบบ 5G ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หัวเว่ย ออกจากส่วนประกอบที่สำคัญของเครือข่ายโทรคมนาคม แม้มีแรงกดดันจากสหรัฐฯ ในขณะนั้นให้แบนบริษัทโทรคมนาคมของจีนโดยสิ้นเชิง ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 มิ.ย.) เรียร์รี เบรตัน กรรมการด้านตลาดภายในของ EU ได้แจ้งแก่รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมว่า มีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศใน EU เท่านั้นที่ดำเนินการแบนหัวเว่ยในส่วนที่สำคัญของเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

เจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม, no. 4697
Charoeni@krungthaispring.com
Tns 02-624-6245

หมายเหตุ:

Krungthai XSpring มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) ลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ KTB และ XPG
มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการใน VNG, PACE, MAJOR, KBS, XPG, NVD, KTC, IVL, SAWAD, CI, HMPRO, SCAP
มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน NFC
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน XPG, TSE, STOWER, BTS, MUD, NWR, PREB

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วมีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ อาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ บทวิเคราะห์ และความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง หลักเกณฑ์ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงอาจถือเป็นการชักชวน หรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ แต่อย่างใด ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน อนึ่ง บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในการนำข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การกล่าวอ้างต้องไม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดเจนด้วย